

GIAO BAN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

cuộc giám sát, phân biện xã hội bảo đảm hiệu quả, đúng kế hoạch...

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả quý I/2019, qua đó góp phần quan trọng ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Dân vận Tỉnh ủy, ban dân vận các huyện ủy, thành ủy tập trung tuyên truyền, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến người dân và có định hướng tuyên truyền cụ thể; chủ động nắm tình hình nhân dân, lắng nghe những kiến nghị của người dân để có biện pháp giải quyết phù hợp. Đổi mới phương thức hoạt động

hướng về cơ sở, xây dựng các chương trình hành động để thực hiện các nghị quyết của tỉnh tại cơ sở; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Chiều ngày 11/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác khoa giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

Trong quý I, các đơn vị trong khối khoa giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động thực hiện nhiệm vụ của ngành đồng thời phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa",

thực hiện chính sách an sinh xã hội, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông... Ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường cơ sở vật chất, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; triển khai "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", công tác phát triển, đào tạo nghề, tạo việc làm được tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả... Ngành Y tế tập trung chi đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện, cách ly điều trị, xử lý triệt để các ổ dịch, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai và nâng cao hiệu quả

hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thái Bình đã chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa học - công nghệ, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Các ngành khoa giáo hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung quán triệt, tham mưu kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương và của tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, Ban Tuyên giáo Tỉnh

ủy yêu cầu các ngành, đơn vị tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các đơn vị cần cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp lĩnh vực khoa giáo của ngành, đơn vị mình trong các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh. Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền trong việc quán triệt chuyên đề tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bám sát chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình làm việc năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tạo sự phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa các ngành, đơn vị trong khối.

TOÀN TỈNH ĐÃ ĐIỀU TRA...

(Tiếp theo trang 1)

Từ ngày 1/4 đến ngày 10/4, toàn tỉnh đã điều tra được 325.395 hộ (chiếm 57,8% tổng số hộ), trong đó huyện Tiên Hải đạt tiến độ cao nhất với 61,7%. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Thái Bình vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như điều tra viên chưa dự đầy đủ số giờ tập huấn trên lớp theo quy định; hạn chế trong việc lĩnh hội kiến thức về nghiệp vụ cũng như kiến thức thao tác điều tra trên phiếu điện tử; khâu lập bảng kê, khâu rà soát, cập nhật bảng kê còn hiện tượng lập chưa đúng về số nhân khẩu của hộ, còn bỏ sót hộ hoặc khai trùng hộ, các hộ chuyển đi lâu rồi vẫn còn kê khai trong danh sách; một số điều tra viên khả năng tiếp cận công nghệ thông tin chậm...

Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Thái Bình đối với cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, từ khâu chuẩn bị đến công tác tuyên truyền. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn ban chỉ đạo các cấp của tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng năng suất điều tra, bảo đảm đúng tiến độ; quán triệt đối ngũ điều tra viên thực hiện đúng quy trình trên phiếu CAPI, không in phiếu giấy cho hộ tự điền thông tin, không được sử dụng dữ liệu hành chính mà phải đến tận hộ điều tra, phỏng vấn thu thập thông tin. Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác cho điều tra viên; tăng cường công tác kiểm tra, duyệt số liệu tại những địa bàn đã xong, bảo đảm không bị bỏ sót, không bị trùng lặp...

CHĂM SÓC, BẢO VỆ LÚA XUÂN

(Tiếp theo trang 1)

Vụ xuân năm 2019, huyện Kiến Xương gieo cấy 11.222ha lúa. Hiện lúa đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đứng cái, làm đòng.

Để tạo điều kiện cho lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt, huyện yêu cầu các xã tuyên truyền xã viên chủ động công tác chăm bón đòng đòng, trong đó bón cân đối NPK, tăng kali; điều tiết nước hợp lý để thuận tiện cho phòng, trừ sâu bệnh. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tiến hành phun phòng, trừ bệnh đạo ôn trên lá khi xuất hiện vết bệnh từ 3 - 5%; theo dõi mật độ rầy lưng trắng, nhổ bỏ, tiêu hủy ngay khóm lúa có biểu hiện thấp lùn, lá xanh đậm, rễ ngắn, cứng, đằm ngang. Ngoài ra, dự báo từ nửa cuối tháng 4 sâu cuốn lá nhỏ nở gây hại, do vậy cần kiểm tra, khoanh vùng phòng, trừ cho những diện tích có mật độ sâu từ 50 con/m² trở lên. Thực hiện diệt chuột bằng các biện pháp sinh học, thủ công, sử dụng thuốc diệt chuột trong danh mục cho phép; nghiêm cấm sử dụng điện để diệt chuột. Các HTX nông nghiệp tăng cường các dịch vụ vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật để cung ứng cho xã viên và hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ.

NGÂN HUYNH

Triển khai công tác tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 - dương lịch 2019

Sáng ngày 11/4, tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh (chùa Thánh Long, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 - dương lịch 2019.

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí cao nội dung các hoạt động chào mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 - dương lịch 2019. Theo đó, đại lễ được tổ

chức trong hai ngày 18 - 19/5, gồm các hoạt động: cúng Phật tại chùa Thánh Long, dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, diễu hành xe hoa, thuyết pháp tại lễ đài chính, cử hành nghi lễ cúng dường Phật đản Phật lịch 2563...

Tại hội nghị, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã thành lập các ban, tiểu ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ trang trí,

nghi lễ, văn hóa văn nghệ, thông tin truyền thông, đón tiếp khách, ẩm thực... Đồng thời, thông báo thời gian, địa điểm tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 - dương lịch 2019 tại các huyện, thành phố. Các đại biểu dự hội nghị thảo luận, góp ý về công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, trang trí khánh tiết... để đại lễ thành công tốt đẹp.

THỦY THANH

Gặp mặt kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Sáng ngày 11/4, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang và nhân dân trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Những năm tháng ấy tuy nhiều hy sinh, gian khổ nhưng là trang sử vẻ vang. Quân đội và nhân dân hai nước đã kề vai sát

cánh, đồng cam cộng khổ, hiệp đồng tác chiến, bảo vệ vững chắc chủ quyền, độc lập, tự do của hai dân tộc.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh thông kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tại hội nghị, 23 cá nhân tiêu biểu được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh khen thưởng.

KUÂN PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH PHẠM TRUNG HIẾU Buộc phải di dời đi nơi khác vì gây ô nhiễm môi trường

Thời gian qua, nhiều hộ dân thôn Phần Dũng, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng rất bức xúc, kiến nghị chính quyền địa phương và ngành chức năng về tình trạng Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu thuê đất của một hộ dân trên địa bàn thôn sản xuất, gia công đồ chơi tạo mùi rất khó chịu, gây ô nhiễm không khí tại khu dân cư.

Trước kiến nghị của bà con, chính quyền xã Đông Sơn và huyện Đông Hưng đã tổ chức đối thoại với nhân dân, kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, nhiều lần lập biên bản xác định: Trong quá trình Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu sản xuất các loại đồ chơi từ nguyên liệu nhựa và phun sơn đã tạo ra mùi, gây ô nhiễm không khí rất nặng nề cho khu vực xung quanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. UBND huyện Đông Hưng đã có thông báo yêu cầu Công ty phải dừng ngay việc sản xuất,

di chuyển ra vị trí khác xa khu dân cư nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chây ì, không chấp hành. Trước những bức xúc, kiến nghị của nhân dân, chúng tôi đã làm việc với ông Phạm Văn Đông, Giám đốc Công ty, ông Đông cam kết sẽ dừng mọi hoạt động sản xuất và di chuyển Công ty đi nơi khác trước ngày 30/4/2019.

Chiều ngày 11/4/2019, ông Tô Xuân Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng đã xuống kiểm tra tình hình thực tế, xác định rõ các vi phạm và yêu cầu doanh nghiệp phải dừng ngay việc sản xuất, thu dọn toàn bộ vật tư, thiết bị và di dời đến nơi khác, không để ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, trả lại môi trường trong lành cho nhân dân. Nguyễn Nhân cụ thể của vụ việc, Báo Thái Bình sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

P.V

Hoàn thành hoành triệt và cấm cử dự phòng các cống xung yếu dưới đê trước ngày 15/6

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê, kè, cống trước mùa lũ, bảo năm 2019 của các huyện, thành phố và hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh giao ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố kiểm tra, hoành triệt các cống xung yếu dưới đê như: cống trạm bơm Tân Lập, cống trạm bơm Việt Thuận, cống trạm bơm Vũ Văn, cống trạm bơm Tân Hương (Vũ Thư) và cống Tuấn Nghĩa, cống Đò de cửa sông Trà Lý, cống Làng đê cửa sông hữu Diêm Hộ (Thái Thụy)... xong trước ngày 15/6.

Đồng thời, giao Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Kiến Xương cấm cử dự phòng các cống xung yếu dưới đê như: cống Cú, cống Thụy Bích, cống Diêm Dương, cống Lăng Đông cũ đê hữu Trà Lý và cống Khả Phú đê tả Hồng Hà II...

Bên cạnh việc cấm cử dự phòng phải có đủ đất dự trữ, chuẩn bị lực lượng lao động, đủ dụng cụ thường trực tại công trình để khi có sự cố xử lý được ngay, bảo đảm an toàn công trình phòng, chống lũ, bão. Các địa phương có cống dưới đê bồi, đặc biệt trong

vùng đê bồi có dân sinh sống phải thường xuyên kiểm tra, nếu thấy cống nào không bảo đảm an toàn thì phải hoành triệt hoặc cấm cử dự phòng, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ, nhân lực để xử lý ngay từ giờ đầu, không để đê bồi vỡ đột ngột.

Trong mùa lũ, bão nên kiểm tra, phát hiện thấy còn cống nào có diễn biến phức tạp, các huyện, thành phố phải báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để quyết định hoành triệt hoặc cấm cử dự phòng bổ sung nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều của tỉnh trong mùa lũ, bảo năm 2019.

HẢI DƯƠNG

Tạm đình chỉ hoạt động 10 bến đò ngang

Trong quý I/2019, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với lực lượng chức năng các huyện, thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đối với 82 bến đò ngang, 79 phương tiện. Qua kiểm tra, có 72 bến với 79

phương tiện đủ điều kiện hoạt động chờ khách sang sông, tạm đình chỉ 10 bến do không đủ điều kiện hoạt động.

Cũng trong quý I/2019, Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải ký cam kết thực hiện nghiêm

Luật Giao thông đường thủy nội địa cho 414 chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy, 152 chủ kinh doanh bến bãi ven sông, 79 chủ bến, người điều khiển phương tiện chở khách ngang sông và 11 hộ kinh doanh trên mặt nước.

HẢI DƯƠNG

THUY HÀ Vật liệu xây dựng tràn lan dưới lòng đường

Hiện nay, tại hai tuyến quốc lộ 37, 39 đoạn qua địa bàn xã Thụy Hà (Thái Thụy) nhiều vật liệu xây dựng của người dân đổ tràn lan dưới lòng đường và trên vỉa hè. Đặc biệt, có hộ dân còn ngang nhiên đổ cát xây dựng xuống lòng quốc lộ 39, đoạn đối diện với UBND xã Thụy Hà. Ngoài ra, một số hộ kinh doanh trên địa bàn xã còn lấn chiếm vỉa hè quốc lộ 37 để

bày bán xe máy, xe đạp điện.

Trước đó, huyện Thái Thụy mới tổ chức huy động lực lượng ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. Tuy nhiên, trước việc tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn xã Thụy Hà hiện nay cho thấy sự lơ là, buông lỏng trong việc quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ của chính

quyền địa phương. Đồng thời, không thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ thị của UBND tỉnh, sự chỉ đạo của UBND huyện Thái Thụy về thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn.

Ảnh chụp ngày 11/4.

BẮC NINH



Đổ gạch, cát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường (tại quốc lộ 37).



Đổ gạch sát quốc lộ 39.



Hộ kinh doanh trên địa bàn xã Thụy Hà lấn chiếm vỉa hè quốc lộ 37 để bày bán xe máy, xe đạp điện.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN VŨ THƯ Tập huấn công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Chiều ngày 11/4, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tổ chức tập huấn công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Song An.

Tính đến trưa ngày 11/4, xã Song An đã ghi nhận 8 gia đình có 14 con lợn bị phát hiện mắc bệnh tại 3 thôn: Gián Nghị, Lam Sơn, Gia Hội. Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy 977kg.

Tại buổi tập huấn, gần 100 cán bộ Ban Chăn nuôi và Thú y xã, cán bộ, hội viên Hội Nông dân và các chủ hộ chăn nuôi xã Song An đã nghe phổ biến về triệu chứng lâm sàng phổ biến của bệnh, tác hại và các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh dịch tả lợn châu Phi từ đó có các biện pháp phòng, chống kịp thời cho đàn lợn, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tránh để dịch lây lan ra diện rộng.

THU HOÀI

TIN TRẢ THƯỞNG GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC BÁN TẠI THÁI BÌNH CHÚC MỪNG

1 khách hàng - quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 2 vé giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng và 8 vé giải phụ của giải Đặc biệt trị giá 160 triệu đồng.

1 khách hàng - quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trúng thưởng 1 vé giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng và 4 vé giải phụ của giải Đặc biệt trị giá 80 triệu đồng.

Mở thưởng ngày 25 tháng 3 năm 2019
Số trúng thưởng: 25019

Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình đã trả thưởng
Số tiền là 3 tỷ 240 triệu đồng

Khách hàng đã ủng hộ Quỹ Tầm nhìn và người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình. Số tiền là 5 triệu đồng.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH